

Thủ tục Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh

<p>Trình tự thực hiện</p>	<p>- <i>Bước 1:</i> Chủ dự án gửi văn bản lấy ý kiến kèm theo quy mô, phương án chuyển nước và các thông tin, số liệu, tài liệu liên quan tới: Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi nguồn nước nội tỉnh bị chuyển nước và Sở Tài nguyên và Môi trường.</p> <p>- <i>Bước 2:</i> Kể từ ngày nhận được đề nghị xin ý kiến của chủ dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức các buổi làm việc, cuộc họp với các cơ quan, tổ chức có liên quan cho ý kiến về quy mô, phương án chuyển nước đề xuất hoặc đối thoại trực tiếp với chủ dự án.</p> <p>- <i>Bước 3:</i> Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp ý kiến và gửi cho chủ dự án.</p>
<p>Cách thức thực hiện</p>	<p>- <i>Nộp hồ sơ:</i> Chủ dự án gửi văn bản lấy ý kiến, hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi nguồn nước nội tỉnh bị chuyển nước và Sở Tài nguyên và Môi trường.</p> <p>- <i>Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính:</i> Sở Tài nguyên và Môi trường gửi cho chủ dự án văn bản tổng hợp ý kiến về quy mô, phương án chuyển nước.</p>
<p>Hồ sơ</p>	<p>* Thành phần hồ sơ</p> <p>- Văn bản lấy ý kiến.</p> <p>- Quy mô, phương án chuyển nước.</p> <p>- Phương án xây dựng công trình và các thông tin, số liệu, tài liệu liên quan.</p> <p>* Số lượng hồ sơ: Không quy định</p>
<p>Thời hạn giải quyết</p>	<p>Trong thời hạn 320 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị xin ý kiến của chủ dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức các buổi làm việc, cuộc họp với các cơ quan, tổ chức có liên quan cho ý kiến về quy mô, phương án chuyển nước đề xuất hoặc đối thoại trực tiếp với chủ dự án.</p>
<p>Đối tượng thực hiện</p>	<p>Chủ dự án</p>

TTHC	
Cơ quan thực hiện TTHC	- <i>Cơ quan có thẩm quyền quyết định:</i> Sở Tài nguyên và Môi trường. - <i>Cơ quan trực tiếp thực hiện:</i> Ủy ban nhân dân cấp huyện
Kết quả thực hiện TTHC	Văn bản góp ý, tổng hợp ý kiến.
Lệ phí (nếu có)	Kinh phí tổ chức lấy ý kiến do chủ dự án chi trả
Mẫu đơn, mẫu tờ khai	Không quy định
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)	Không quy định
Căn cứ pháp lý thực hiện TTHC	- Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012; - Nghị định số 201/2013/NĐ-CP , ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;